



# จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์

ถิ่นวัฒนธรรมล้านนา ลำคำองค์พระเจ้าสองสี พระธาตุปลายนา ตั้งตระหง่าน สานชีวี สายนทีลำน้ำท่าว ชาวเกษตรกรรม

ฉบับเดือน กุมภาพันธ์ 2560

ภายในฉบับนี้:

- โครงการส่งเสริมสนับสนุนอาชีพให้แก่สตรีและผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

- การตรวจประเมินโครงการลดเมืองร้อนด้วยมือเรา ปีที่ 12

- โครงการสร้างสุขภาพรักสิ่งแวดล้อม ปันจักรยานสร้างความดี ถวายในหลวง รัชกาลที่ ๙

- วันสำคัญประจำเดือน ก. พ. 60

## โครงการส่งเสริมสนับสนุนอาชีพให้แก่สตรีและผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

เทศบาลตำบลท่าว จัดโครงการส่งเสริมอาชีพเสริมให้แก่สตรี และผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 โดยใช้สถานที่ศูนย์เรียนรู้พุทธเกษตรอินทรีย์วิถีพึ่งตนเองคันทองคำ บ้านท่าว หมู่ 3 เป็นสถานที่ฝึกอบรมสำหรับผู้เข้าร่วมโครงการ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้ สามารถนำความรู้ที่ได้มาต่อยอดเป็นอาชีพเสริมเพื่อสร้างรายได้ให้กับชุมชน เพื่อส่งเสริมกิจกรรมการรวมกลุ่มของสตรีและผู้สูงอายุส่งเสริมทักษะและประสบการณ์ในการประกอบอาชีพเสริมของสตรี และผู้สูงอายุในเขตเทศบาลตำบลท่าว เพื่อเป็นการเพิ่มรายได้ในครัวเรือน



## การตรวจประเมินโครงการลดเมืองร้อนด้วยมือเรา ปีที่ 12

ตามที่เทศบาลตำบลท่าว ได้ส่งชุมชนบ้านดอนแยง เข้าร่วมโครงการลดเมืองร้อน ด้วยมือเรา ปีที่ 12 ซึ่งจัดโดยสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย และบริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2560 ได้มีคณะกรรมการติดตามประเมินผลการดำเนินงานด้านการลดภาวะโลกร้อนของชุมชนบ้านดอนแยง ได้ลงพื้นที่เข้าเยี่ยมชม เพื่อเก็บข้อมูลและประเมินผลการโครงการและกิจกรรมของชุมชน โดยมีว่าที่ร้อยตรีต่อตระกูล วรรณสอน ปลัดเทศบาลตำบลท่าว , นายวิเชน คำแดง ผู้ใหญ่บ้าน บ้านดอนแยง ให้การต้อนรับและพาเยี่ยมชมภายในชุมชน



## โครงการสร้างสุขภาพรักสิ่งแวดล้อม ปันจักรยานสร้างความดี ถวายในหลวง รัชกาลที่ ๙

เทศบาลตำบลท่าว จัดกิจกรรมโครงการสร้างสุขภาพ รักสิ่งแวดล้อม ทำความดีถวายเป็นพระราชกุศลแด่ "ในหลวง รัชกาลที่ ๙" (ปันจักรยานสร้างความดี) มีการแปรอักษร เลข ๙ จากชมรมปันจักรยานตำบลท่าว ประชาชน เจ้าหน้าที่ พนักงาน เทศบาลตำบลท่าว บริเวณหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลท่าว มีนายประเสริฐ จิตต์พลีชีพ นายอำเภอเทิง เป็นประธานเปิดงาน และร่วมปันจักรยานกับประชาชนชาวตำบลท่าว ระยะทาง 14 กิโลเมตร โดยนักปั่นได้พักกราบไหว้พระเจ้าสองสีที่วัดบุญญาค และช่วยกันทำความสะอาดภายในบริเวณวัด เพื่อทำความดีถวายแด่ในหลวง



**"กิจกรรมปันจักรยาน"**  
โครงการสุขภาพ รักษ์สิ่งแวดล้อม  
ทำความดีถวายในหลวง ร.๙ "ในหลวง"  
วันพุธ ที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2560  
เวลา 08.00 น. ถึง 12.00 น.





2